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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา 

          การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกาประธานขึ้นบัลลังก์ เปิดประชุม เริ่มการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณพุทธศกัราช ๒๕๕๖ 
ต่อเนื่องวันที่สอง ในวงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 2.4 ล้านล้านบาท ในภาพรวมของการ
อภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน สลับการอภิปราย
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนการจัดทํางบประมาณ
ประจําปีของรัฐบาลในการกําหนดยุทธศาสตร์และต้ังเป้าหมายท่ีจะให้งบประมาณมีความ
สมดุลในอนาคตไดอ้ย่างชัดเจน ซ่ึงมองว่ารัฐบาลใหค้วามสําคัญ 2 เรื่องหลักในการดูแล
ปัญหาของประเทศ คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และการ
พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมโดยเน้น
ความสําคัญของระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับสากลประเทศ รวมทั้งให้ความสําคัญกับ
การที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก ๓ ปีข้างหน้านี้ นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังเน้นด้านยทุธศาสตร์ของการรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลกซ่ึงเป็นจุดสําคัญที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ซ่ึงถือว่ารัฐบาลจัดทํางบประมาณได้สอดคล้องกับ
นโยบายที่ได้บอกไว้ต่อประชาชนก่อนหน้านี้ และเหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศปัจจุบัน ซ่ึงก็เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะสามารถจัดการในการบริหารงบประมาณได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศในแนวทางของการแก้ไขปัญหาประเทศอย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป 
 ในขณะที่การอภิปรายของสมาชิกพรรคฝ่ายค้านส่วนใหญ่ เห็นวา่ การดําเนินการ
ในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งนี้รัฐบาลจะมีปัญหาในการบริหาร
จัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมโดยเฉพาะปัญหาหลักของประเทศเช่น ปัญหาค่าครองชีพ และปัญหาสินค้า
ราคาแพง รวมถึงนโยบายการรับจํานําพืชผลทางการเกษตร จึงอยากเห็นรัฐบาล
ดําเนินการใชจ่้ายงบประมาณอย่างโปรง่ใส ตรงไปตรงมา และมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลอย่างชัดเจนในเร็ววัน โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการรับจํานําข้าวของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวซ่ึงมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาการคอรร์ัปชั่นและการลักลอบสวมสิทธิ์ของ
เกษตรกรในการรับจํานํา และสําหรับในส่วนงบประมาณที่จัดสรรในการรองรบัการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนประมาณ 4 พันล้านบาทนั้นก็มองว่าส่วนนี้ ยังไม่สามารถตอบโจทย์ใน
ส่วนการเตรยีมตัวประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ในหลาย ๆปัจจัยเพื่อการเตรียม
ความพร้อมของรัฐบาลต่อการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณนี้เช่นเดียวกัน 



- ๒ - 
สําหรับรัฐมนตรีที่ได้มีการตอบชี้แจงต่อการอภิปรายของสมาชิก ฯก็มีทั้งนายสุชาติ 

ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบชี้แจงประเด็นการจัดซ้ือแท็บ
เล็ตเพื่อใช้ประกอบการเรยีน การสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ว่ากระทรวง ฯได้มีการ
เตรียมความพร้อมในการจัดซ้ือ จัดจ้างและทําข้อตกลงกับประเทศจีนเรียบรอ้ยแล้วขณะนี้ 
ส่วนตัวเครื่องแท็บเล็ตท่ีจะแจกให้กับนักเรียนก็จะมส่ืีอการสอนในตัวเครื่องทีป่ระกอบด้วย
เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ที่ได้ผ่านการประเมินของกระทรวงศึกษาธิการในความเหมาะสม
แล้ว และเบื้องต้นจะมีการแจกเครื่องแท็บเล็ตพร้อมคู่มือการใชแ้ละเอกสารการเรยีนการ
สอนสําหรับนักเรียนและครูประกอบด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้เครื่อง นอกจากนี้
โครงการการแจกเครื่องดังกล่าวนี้เมื่อได้มีการทดลองใช้ในระยะแรกแล้วถ้าได้ผลเป็นที่น่า
พอใจในการเรียน การสอนก็อาจจะได้ขยายผลการแจกไปสู่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ต่อไปด้วย ในส่วนประเด็นการตรวจสอบการรับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่เป็นปัญหาใน
ขณะนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ลงไปดูปัญหาและทําความเข้าใจกบัทกุฝ่ายท่ีเกีย่วข้องแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง โรงเรียน และสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนดัง ๆหลายโรงเรียนเพื่อทํา
ความเข้าใจให้ตรงกันในแนวทางปฏิบัติตามกฏ ระเบียบของกระทรวง ฯและเพื่อผ่อน
คลายในความเข้าใจต่อความรู้สึกของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรของตนเองได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนที่ต้องการในวิธีการดําเนินการที่เหมาะสมต่อไป 
 ด้านพลตํารวจโทชัจจ์ กุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ตอบชี้แจง
ในส่วนการพฒันาโครงข่ายคมนาคมภายใต้งบประมาณปี ๒๕๕๖ เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
เครือข่ายคมนาคมทั่วประเทศให้มีประสทิธิภาพต่อไป 
 และทางด้านการสาธารณสุขนายวิทยา บูรณศิริ รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขกไ็ด้รายงานชีแ้จงการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อเพิ่มศักยภาพงานด้านการสาธารณสุขให้มีประสิทธิผลและให้เพิ่มบริการให้กับ
ประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากข้ึนตามงบประมาณรายจา่ยท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ 
 การอภิปรายได้เวลาพอสมควรประธานที่ประชุมได้ส่ังปิดประชุมในเวลา ๒๒.๐๒ 
นาฬิกา  
 
 
 


